



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
เรื่อง ผลการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค  
ของนักศึกษาภาคปกติ วิทยาลัยนานาชาติ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (เพิ่มเติม)

ตามที่นักศึกษาภาคปกติ วิทยาลัยนานาชาติ ได้ยื่นคำร้องต่อมหาวิทยาลัยเพื่อขอสอบรายวิชาที่ขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 บัดนี้ คณะกรรมการซึ่งมหาวิทยาลัยมอบหมายให้เป็นผู้พิจารณา การขอสอบรายวิชาที่ขาดสอบได้ดำเนินการพิจารณาแล้วโดยอาศัยความตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน และเห็นสมควรให้ประกาศผลการพิจารณา (เพิ่มเติม) ดังนี้

ภาคปกติ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผู้ที่อนุมัติโดยให้ทำบันทึกข้อตกลงกับมหาวิทยาลัย จำนวน 1 คน ได้แก่

ลำดับ	รหัสนักศึกษา	ชื่อ - สกุล	สาขาวิชา	หมู่เรียน
1.	67628454	นายธนากร รักษาหน่อ	ภาษาจีนธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)	จธ 67.ศศ.บ.4.2
รายวิชาที่ขอสอบ			อาจารย์ผู้สอน	
GEN 1102-62 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน			อ.ธัญวิทย์ ศรีจันทร์	

ทั้งนี้

- ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้สอบรายวิชาที่ขาดสอบ หรืออนุญาตแล้วแต่ไม่มาติดต่อขอสอบตามเวลาที่กำหนดให้ได้รับสัญลักษณ์ "F" หรือ "U" แล้วแต่กรณี
- ผู้ได้รับอนุญาตให้สอบรายวิชาที่ขาดสอบ ที่มีรายชื่อข้างต้นให้ติดต่อขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบ ปลายภาคกับอาจารย์ผู้สอน ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2568 ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2568 และอาจารย์ผู้สอนแก้ไขสัญลักษณ์ M ผ่านระบบส่งผลการเรียน ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568
- ผู้ที่ได้รับอนุญาตโดยให้ทำบันทึกข้อตกลงกับมหาวิทยาลัย ให้ติดต่อสำนักทะเบียนและประมวลผล เพื่อบันทึกข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยให้เสร็จสิ้น ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2568 ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2568 ก่อนติดต่อขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบปลายภาคกับอาจารย์ผู้สอน
- ผู้ที่ได้รับอนุญาตโดยให้ทำบันทึกข้อตกลงกับมหาวิทยาลัย หากไม่มาดำเนินการทำบันทึกข้อตกลงที่สำนักทะเบียนและประมวลผล ถือว่าเป็นการดำเนินการไม่ครบตามเงื่อนไขของมติที่ประชุมของคณะกรรมการพิจารณาการขอสอบกลางภาคและปลายภาค จะมีผลทำให้นักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบในรายวิชาที่ขาดสอบปลายภาค และให้ได้รับสัญลักษณ์ "F" หรือ "U" แล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาสอบกลางภาคและปลายภาค

ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2568



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษรา ปัญญา)  
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่